

Số: /KH-TCNDTNT

Khánh Vinh, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH
Về việc triển khai thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-SLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vinh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

1. Nhiệm vụ 1: Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, sơ cấp và giáo dục thường xuyên năm học 2024 – 2025 theo Quyết định giao chỉ tiêu của Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

2. Nhiệm vụ 2: Đảm bảo chỉ tiêu về tỉ lệ học sinh bỏ học năm học 2023 - 2024

3. Nhiệm vụ 3: Tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là khu công nghiệp Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển sinh:

+ Xây dựng đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh chi tiết dựa trên chỉ tiêu được giao của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa.

+ Thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuyển sinh.

+ Tổ chức tổng kết công tác tuyển sinh và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh trong năm học 2024-2025 và cho những năm học tiếp theo.

- Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học:

+ Đánh giá thực trạng và xác định nguyên nhân học sinh bỏ học thông qua khảo sát và phản hồi từ học sinh, phụ huynh, giáo viên và các bên có liên quan đã được Chi bộ nhà trường thực hiện trong chuyên đề sinh hoạt quý IV/2023.

+ Tổ chức các chương trình tâm lý học đường nhằm hỗ trợ cho học sinh nhận thức đúng đắn, trách nhiệm trong quá trình tham gia học tập tại trường.

+ Thúc đẩy sự tham gia, phối hợp của phụ huynh học sinh cùng với nhà trường trong quá trình giáo dục, phát triển nhân cách học sinh.

- Tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp:

+ Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp và cơ quan tuyển dụng để hiểu rõ, nắm bắt nhu cầu của đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động và thị trường lao động.

+ Phối hợp với công ty, doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh Khánh Hòa tổ chức các buổi tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp.

+ Tuyên truyền tư vấn việc làm cho học sinh đang theo học tại trường về nhu cầu thị trường lao động trong ngoài tỉnh và liên kết với công ty, doanh nghiệp để cung cấp thông tin thực tế cho học sinh.

+ Phối hợp với UBND huyện Khánh Vĩnh, các ban ngành của huyện, Khu công nghiệp Sông Cầu nắm bắt nhu cầu tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp.

2. Giải pháp:

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển sinh

+ Tổ chức các buổi tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh cho học sinh các trường trung học cơ sở và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đến tham quan thực tế tại trường.

+ Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Huyện đoàn Khánh Vĩnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tuyên truyền đến học sinh, đoàn viên thanh niên và nhân dân có nhu cầu tham gia học nghề.

+ Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh và các trường THCS, THPT trên địa bàn tổ chức Hội nghị tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng học sinh và tuyển sinh năm học 2024-2025.

+ Nhà trường tiếp tục xây dựng các video, đăng các bài viết giới thiệu các mô hình đào tạo của trường trên trang Web, facebook, Zalo; in tờ rơi, in băng rôn, pano, giới thiệu một số hình ảnh đặc trưng của các ngành nghề đào tạo, hình ảnh

về hoạt động giáo dục văn hóa học đường của trường để người dân hiểu rõ hơn về hoạt động giáo dục và đào tạo của trường.

+ Phân công chỉ tiêu tuyển sinh cho các đơn vị thuộc trường. Các đơn vị thuộc trường phân công chỉ tiêu tuyển sinh cho các thành viên của tổ chức mình.

+ Thường xuyên chủ động liên hệ UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để hỗ trợ đưa tin về công tác giáo dục và đào tạo của trường, trong đó có công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

- Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học:

+ Thường xuyên, liên tục tuyên truyền giáo dục ý thức học tập của các em học sinh. Đồng hành cùng các em trong việc phân tích, định hướng tương lai gắn với nghề nghiệp mà các em đã lựa chọn và theo học.

+ Giáo viên cần phải sát cánh dìu dắt, kèm cặp các em học sinh có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp yếu kém để các em có thể bắt nhịp, theo kịp bạn bè trong lớp trong quá trình học tập để các em cảm thấy đến trường học nghề không còn là áp lực mà là niềm vui.

+ Tiếp sức đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng cách huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để hỗ trợ cho các em cặp, bút, sách, vở, quần áo, phương tiện đi lại (xe đạp), lương thực, thực phẩm,...vv để các em an tâm cắp sách đến trường.

+ Chi bộ đề xuất các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm các chính sách ưu đãi dành cho đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số cần nhiều và cao hơn nữa để học sinh đảm bảo các điều kiện tối thiểu khi cắp sách đến trường và an tâm học tập.

+ Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, các buổi sinh hoạt ngoại khóa về sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản trong độ tuổi vị thành niên, thanh niên, giáo dục cho các em học sinh về hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn, mang thai sớm ở tuổi vị thành niên; các buổi sinh hoạt tuyên truyền về tác hại và cách phòng tránh nghiện game cho các em học sinh.

+ Chi bộ chỉ đạo Đoàn thanh niên nhà trường quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần cho học sinh bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí; giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên, đặc biệt là các em học sinh nội trú tại Ký túc xá, để các em cảm thấu được sự quan tâm, gần gũi, ân cần, sẻ chia của các thầy cô giáo, để các em xem trường là nhà, mỗi ngày đến trường là một ngày vui và yên tâm học tập.

+ Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với gia đình và địa phương trong việc quản lý học sinh. Kịp thời thông báo học sinh bỏ học về gia đình và địa

phương để cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân, lý do các em bỏ học và có giải pháp vận động các em ra lớp.

+ Giáo viên cần tích cực hơn nữa trong việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; đầu tư nhiều hơn nữa vào các bài giảng để thu hút học sinh tham gia học tập và nâng cao chất lượng đào tạo;

+ Phân công cho giáo viên chủ nhiệm đảm bảo tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 15% đối với hệ trung cấp và 22% đối với hệ GDTX cấp THPT nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc đảm bảo sĩ số lớp học.

- Tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số sau tốt nghiệp:

+ Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh khi đăng ký nghề học, đồng thời phối hợp các doanh nghiệp thực hiện ký biên bản ghi nhớ về cung cấp lao động sau khi tốt nghiệp tại trường.

+ Biên soạn, chỉnh sửa chương trình và tổ chức giảng dạy theo yêu cầu của doanh nghiệp.

+ Phối kết hợp chặt chẽ với Công ty, Doanh nghiệp để tuyên truyền cho học sinh nắm bắt về thị trường lao động, mức thu nhập và các chế độ chính sách.

+ Phối hợp với Công ty, Doanh nghiệp, UBND các xã thị trấn, Khu công nghiệp Sông Cầu triển khai làm hồ sơ và đưa các em học sinh dân tộc thiểu số sau tốt nghiệp đi làm việc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Hội đồng tuyển sinh, phòng Đào tạo – Hành chính – Kế toán, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Khoa Công nghệ kỹ thuật – Nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Giáo dục thường xuyên cấp THPT và sơ cấp, đào tạo thường xuyên năm học 2024-2025 theo Quyết định giao chỉ tiêu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa.

2. Giao khoa Công nghệ kỹ thuật - Nghiệp vụ và Trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện nhiệm vụ: Đảm bảo tỷ lệ học sinh bỏ học trong năm học 2023 - 2024 không quá 15% đối với hệ Trung cấp; không quá 22% đối với hệ Giáo dục thường xuyên cấp THPT.

3. Giao phòng Đào tạo – Hành chính – Kế toán phối hợp Khoa Công nghệ kỹ thuật - Nghiệp vụ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và cán bộ viên chức chuyên môn liên quan thực hiện nhiệm vụ: Tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp tại các Khu

công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là khu công nghiệp Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh.

4. Giao Đoàn thanh niên thông qua các hoạt động tập thể góp phần tích cực vào việc giáo dục rèn luyện đạo đức, tác phong cho học sinh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong học sinh, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, rèn luyện sức khoẻ cho cán bộ giáo viên và học sinh; tham gia tốt các giải văn nghệ, thể thao của cán bộ giáo viên và học sinh do ngành giáo dục và địa phương tổ chức.

5. Yêu cầu các phòng, khoa, trung tâm và cá nhân trực thuộc trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; chủ động giải quyết theo thẩm quyền. Báo cáo Hiệu trưởng xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh(nếu có).

6. Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa theo quy định./.

Nơi nhận:(VBĐT)

- Sở LĐ-TB và Xã hội Khánh Hòa(b/c);
- Văn phòng Sở;
- Lãnh đạo trường(b/c);
- Các phòng, khoa, trung tâm(thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT-HC-KT, Quân.

HIỆU TRƯỞNG

Kiều Xuân Khiêm